



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ ประจำวันที่ 22 ตุลาคม 2564

เรื่อง	สื่อ
1. "เกษตรกร"สุดขำสูญรายได้ 8 พันล้านบาทวมจุดจีดีพีภาคเกษตรร่วง 0.5%	ไทยรัฐ (กรอบบ่าย)
2. รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ตรวจสถานีสูบน้ำบ้านแก้งโพธิ์	แนวหน้า
3. จัดปุ๋ยราคาถูกลงกว่า2แสนตันช่วยเกษตรกร ก.เกษตรฯคาดแนวโน้มโลกแพงยาว...	มติชน (กรอบบ่าย)
4. 'จूरินทร์'เดินหน้าประกันรายได้เกษตรกรปี 3 ชี้ยางพารา-ปาล์มน้ำมันราคาดี	แนวหน้า
5. ศูนย์ฯข้าวเชียงใหม่ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี	แนวหน้า
6. ภาพข่าว: มอบพันธุ์หอม	เดลินิวส์
7. กรมการข้าวมุ่งวิจัยพัฒนาพันธุ์แข่งกับวัชพืชในนา	แนวหน้า
8. กองทุนฟื้นฟูฯ จับมือ สภานายความ ช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นสัญญาไม่...	สยามรัฐ
9. จับตาสงคราม.ขอไทยร่วมCPTPP หักดิบไม่รอทำกรอบเจรจาให้เสร็จ	ผู้จัดการรายวัน 360 องศา
10. อดีตตร.เพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมขาย	เดลินิวส์
11. ชาวไทยสินค้าส่งออกดาวรุ่งแค่7เดือนทำยอดเพิ่มขึ้น119.36%	แนวหน้า

\*\*\*\*\*

## "เกษตรกร"สุดซ้ำสูญรายได้ 8 พันล้าน น้ำท่วมฉุดจีดีพีภาคเกษตรร่วง 0.5%

นายฉันทานนท์ วรรณเขจร เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.) และโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า แนวโน้มผลิตภัณฑ์มวลรวมทางเศรษฐกิจ (จีดีพี) ภาคการเกษตรตลอดปี 2564 คาดว่าขยายตัวเป็นไปตามเป้าหมาย โดยเพิ่มขึ้น 1.7-2.7% จากปี 2563 โดยจีดีพีเกษตรในไตรมาส 3 ปีนี้ ขยายตัว 6.5% ปรับตัวดีขึ้นอย่างมากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่หดตัว 1.1% เนื่องจากปี 2563 หลายพื้นที่ประสบภาวะภัยแล้งและฝนทิ้งช่วง

"จีดีพีภาคเกษตรตั้งแต่ไตรมาสแรกปีนี้ขยายตัวต่อเนื่อง จากปริมาณน้ำฝนที่เพิ่มขึ้นตั้งแต่ปลายปี 2563 ถึงต้นปี 2564 สภาพอากาศที่เอื้ออำนวยและการเริ่มต้นฤดูฝนที่เร็วกว่าปี 2563 ประกอบกับราคาสินค้าเกษตรหลายชนิดปรับตัวดีขึ้น การส่งออกได้เพิ่มขึ้น 11-12% รวมทั้งได้ผลดีจากเงินบาทอ่อนค่า ทำให้สินค้าเกษตรไทยหลายชนิดมีความต้องการสูง เช่น ทุเรียนมูลค่าโต 75% ปริมาณเติบโต 50% ยางพาราส่งออกได้เพิ่มขึ้นจากความต้องการเพื่อนำไปผลิตถุงมือยาง และเครื่องมือทางการแพทย์"

ส่วนผลกระทบของภาคเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยปี 2564 โดยภาพรวมมีพื้นที่เกษตรได้รับผลกระทบประมาณ 5.37 ล้านไร่ มีมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น 8,058 ล้านบาท โดยสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นดังกล่าว จะทำให้จีดีพีภาคเกษตรปี 2564 ลดลงประมาณ 4,190-5,730 ล้านบาท หรือลดลง 0.2-0.5%.

## รมว.เกษตรฯลงพื้นที่ ตรวจสถานีสูบน้ำบ้านแก้งโพธิ์

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่พร้อมด้วย น.ส.เบญจพร ชากรานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน และคณะ เพื่อติดตามการบริหารการจัดการน้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านแก้งโพธิ์ พร้อมรับฟังการรายงานสรุปสถานการณ์น้ำและความคืบหน้าโครงการก่อสร้าง สดต.ค้อทอง ที่ อบต.ค้อทอง อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี

จากนั้น รมว.เกษตรและสหกรณ์ได้เยี่ยมชมนิทรรศการสรุปผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนทางเกษตรกรรม อ.เขื่องใน จ.อุบลราชธานี โดยมี นายพนมมา ทงบ่อ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นำเสนอข้อมูลพื้นฐานการพัฒนาที่ดิน จ.อุบลราชธานี และตัวอย่างความสำเร็จของโครงการพัฒนาแหล่งน้ำชุมชน งานระบบส่งท่อ ความยาว 2,313 เมตร ของนายเดชา เชื้ออุ่น หมอดินอาสาในพื้นที่

ซึ่งผลที่ได้รับทำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี ส่งผลให้มีผลผลิตและรายได้ที่เพิ่มขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางการเกษตรอื่นๆ อาทิ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรกรทฤษฎีใหม่ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน กิจกรรมด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำ กิจกรรมหมอดินอาสา กิจกรรมบัตรดินดี กิจกรรมศูนย์ ศพก. กิจกรรมฟาร์มตัวอย่างตามโครงการพระราชดำริ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองสาธารณะ และแผนฟื้นฟูพื้นที่ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งมอบปัจจัยการผลิต สารเร่ง ชูปเปอร์ พด.6 เพื่อบำบัดน้ำเสีย ขจัดกลิ่นเหม็น กำจัดลูกน้ำยุงรำคาญ สารเร่ง ชูปเปอร์ พด.2 น้ำหมักชีวภาพ เพื่อส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช และเมล็ดพันธุ์พืชปุยสด ถั่วพรีา ปอเทือง เพื่อการปรับปรุงบำรุงดินแก่เกษตรกร

## จัดปุ๋ยราคาถูกกว่า2แสนตันช่วยเกษตรกร ก.เกษตรฯคาดแนวโน้มโลกแพงยาวถึงปี65

นายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปุ๋ยปรับตัวสูงขึ้นและมีแนวโน้มถึงต้นปี 2565 ผลจากหลายปัจจัย เช่น ความต้องการเพื่อเพาะปลูกในต่างประเทศ อัตราค่าระวางขนส่งอัตราแลกเปลี่ยน และไทยยังพึ่งพิงการนำเข้าปุ๋ยจากต่างประเทศสูงถึง 97% จึงร่วมมือกับกรมการค้าภายใน และ 3 สมาคมด้านปุ๋ย ดำเนินโครงการ “พาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกร” จำหน่ายราคาถูกให้เกษตรกรผ่านสถาบันเกษตรกร อาทิ สหกรณ์การเกษตรวิสาหกิจชุมชน และกลุ่มเกษตรกร มีปริมาณ

ปุ๋ยที่เข้าร่วมโครงการ 208,411 ตัน ล่าสุดมีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสนใจ 186 แห่งได้รับการจัดสรรปุ๋ยแล้ว จำนวน 29,807 ตัน ขณะที่ความต้องการปุ๋ยมีจำนวน 32,214 ตัน จากสมาชิกของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรจำนวน 112 แห่ง ใน 44 จังหวัด

“ปุ๋ยในโครงการนี้จะมีราคาถูกกว่าราคาปกติ กระทบละ 20-30 บาท ประเมินว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้สมาชิกสหกรณ์รวมทั้งโครงการได้ประมาณ 10-14 ล้านบาท โดยยังเปิดโครงการให้สั่งซื้อปุ๋ยได้จนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนี้” นายวิศิษฐ์กล่าว



# 'จुरินทร์'เดินหน้า ประกันรายได้เกษตรกรปี3 ชียงพารา-ปาล์มน้ำมันราคาดี

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 นายจुरินทร์ ลักขณวิศิษฏ์ หัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์ (ปชป.) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวง  
พาณิชย์ นายไทรยศ จิระเมธากร รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี นายจรงค์ศักดิ์  
เจริณูโสภณ ผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์  
รองปลัดกระทรวงพาณิชย์

▶▶▶ ต่อ : จुरินทร์ -หน้า 11

## จुरินทร์

นายเกรียงศักดิ์ ประทีปวิศุทธ ผู้อำนวยการ  
องค์การคลังสินค้า

น.ส.สุณัฐชา โล่สถาพรพิพิธ สส.  
จังหวัดตรัง นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท  
ประธานกรรมการบริหารกองทุนฟื้นฟู  
และพัฒนาเกษตรกร นายสไมกร พิมพิ์  
เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและ  
พัฒนาเกษตรกร (กฟค.) ประชุมติดตาม  
ความคืบหน้าโครงการประกันรายได้  
เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราและประกันรายได้  
เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน และเป็น

ประธานในพิธีมอบเช็คชำระหนี้และมอบ  
โฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและพัฒนา  
เกษตรกร ให้แก่เกษตรกรจังหวัดตรัง  
และเป็นสักขีพยานการลงนามบันทึก  
ข้อตกลงความร่วมมือ (Memorandum  
of Understanding) ระหว่างองค์การ  
คลังสินค้า (อ.ค.ส.) กับสำนักงานกองทุน  
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร ที่อาคารโดม  
อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง  
อำเภอเมือง จังหวัดตรัง

นายจुरินทร์ กล่าวว่า วันนี้มีหลาย  
กิจกรรมประกอบด้วย 1.มอบเช็คชำระหนี้  
และมอบโฉนดที่ดินของกองทุนฟื้นฟูและ

พัฒนาเกษตรกร 2.โครงการเซ็น MoU  
ความร่วมมือระหว่าง อ.ค.ส.กับกองทุน  
ฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร 3.โครงการ  
ประกันรายได้เกษตรกร โดยเฉพาะชาวสวนยาง  
และชาวสวนปาล์ม

โดยกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  
มีหน้าที่ซื้อหนี้ให้กับเกษตรกรที่เป็นหนี้  
ของกองทุนฯ โดยหากเกษตรกรเป็นหนี้  
สถาบันการเงินแล้วใช้หนี้ไม่ครบถ้วนจะ  
โดนฟ้องร้องดำเนินคดีและยึดที่ดินทำกิน  
กองทุนฯจะไปช่วยซื้อหนี้จากสถาบัน  
การเงิน ให้มาเป็นหนี้กับกองทุนฯแทน  
ข้อดี 1.ไม่ยึดที่ดินทำกิน 2.ดอกเบี้ยแค่ 1%  
และวันนี้ลดลงเหลือ 0% เมื่อชำระเงิน  
ครบถ้วนก็จะได้รับโฉนดที่ดินคืน และมี  
โครงการฟื้นฟูชีวิตเกษตรกรที่จะจัดงบ  
โครงการให้พี่น้องรวมกลุ่มกันไปทำอาชีพ  
ทั้งเกษตร ปศุสัตว์การบริการทางการเกษตร  
และเกษตรแปรรูป

โดยวันนี้มาคืนโฉนดให้กับพี่น้อง  
จำนวน 27 ราย มอบเช็คชำระหนี้แทน  
กรณีเป็นหนี้สหกรณ์การเกษตร 5 สหกรณ์  
เป็นเงิน 15.39 ล้านบาท พร้อมทั้งมอบ  
เช็คเงินฟื้นฟูและพัฒนาอาชีพเกษตรกร  
3 องค์กร สมาชิก 44 ราย เป็นเงิน 1.5  
ล้านบาท ที่ผ่านมายังจังหวัดตรังซื้อหนี้  
มาแล้ว 133 ล้านบาท มอบโฉนดคืนให้  
พี่น้องจังหวัดตรังไปแล้ว 864 ราย

สำหรับยางพารากับปาล์มน้ำมัน  
เราให้ความสำคัญเป็นพิเศษและผลักดัน  
นโยบายประกันรายได้เกษตรกรให้เป็น  
นโยบายรัฐบาล ซึ่งเป็นเงื่อนไขในการ  
เข้าร่วมรัฐบาลของพรรคประชาธิปัตย์ โดย  
ทำมา 2 ปีแล้ว ปีนี้ขึ้นปีที่ 3 ซึ่งดีกับพี่น้อง  
ชาวสวนยางและสวนปาล์ม ก็จะทำให้มี  
รายได้สองทาง 1.เอายางไปขายในตลาด  
2.มีเงินส่วนต่างจากรายได้ที่ประกัน

“เป็นการสร้างหลักประกันให้



◀...อนทัวร์ : นายจुरินทร์  
ลักขณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี  
และ รว.พาณิชย์ ลงพื้นที่ จ.ตรัง  
“จुरินทร์ออนทัวร์ครั้ง” เดินหน้าประกัน  
รายได้ ปี 3 หลังปาล์มราคาสูงสุดใน  
รอบ 10 ปี ยางราคาดี ที่อาคารโดม  
อเนกประสงค์ วิทยาลัยเทคนิคตรัง

# แนวหน้า

Naew Na  
Circulation: 900,000  
Ad Rate: 1,250

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564

ปีที่: 42

ฉบับที่: 14786

หน้า: 1 (ล่าง), 11

Col.Inch: 67.51

Ad Value: 84,387.50

PRValue (x3): 253,162.50

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: 'จรินทร์' เติมน้ำมันรายได้เกษตรกรปี 3 ชี้ยางพารา-ปาล์มน้ำมันราคาดี

กับชาวปักษ์ใต้บ้านเราและชาวสวนยางทั่วประเทศรวมถึงชาวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลังและข้าว ส่วนผลไม่มีมาตรการช่วยเหลืออื่นๆ ซึ่งวันนี้ทั้งยางและปาล์มราคาขึ้นแต่น้ำยางขึ้นราคายังลงมาบ้างนี้เพราะน้ำยางขึ้นบ้านเราผลิตไปเพื่อทำถุงมือยางและตลาดใหญ่ที่สุด คือ มาเลเซีย ช่วงที่ผ่านมามาเลเซียมีปัญหาโควิด ทำให้โรงงานผลิตถุงมือยางปิดตัว ส่งออกไปมาเลเซียลำบากราคาเลยตกลงมา และโรงงานทำถุงมือยางในบ้านเรามีปัญหาโควิดบางแห่งต้องปิดตัวลดกำลังการผลิต ส่วนปาล์มน้ำมัน วันนี้ขึ้นไป กิโลกรัมละ 8.50 บาท บางแห่งถึง 9 บาท ที่ราคาขึ้นเพราะมาตรการบริหารจัดการของเราแก้ปัญหาได้ถูกจุด ซึ่งก่อนนี้มีการลักลอบนำเข้าทำให้ปริมาณปาล์มต้นตลาดและราคาตก” นายจรินทร์ กล่าว

ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ได้ออกมาตรการ ดังนี้ 1.ห้ามนำเข้าน้ำมันปาล์มทางบกเด็ดขาด ให้นำเข้าทางเรือท่าเรือแหลมฉบัง ออกทางหนองคายและสระแก้ว ในที่สุดจึงไม่นำเข้าเพราะต้องขนขึ้นเรือ 2.ตนน่าจะจะไปอินเดีย 2 รอบ เปิดตลาดน้ำมันปาล์ม วันนี้ราคาปาล์มสูงขึ้นเรื่อยๆ เพราะเราสามารถส่งน้ำมันปาล์มออกไปอินเดียได้มากขึ้น 3.เราอนุญาตให้นำน้ำมันปาล์มไปทำน้ำมันดีเซลผสม โดยเราจะยังไม่เลิกการนำไปผสม ให้คงที่ 3 ปีทั้ง B7 B10 และ B20 เพื่อให้ น้ำมันดีเซลมีส่วนผสมน้ำมันปาล์ม ทำให้ปาล์มบ้านเราขายดีขึ้นจากมาตรการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ แต่หากวันไหนราคาตกก็ยังมีประกันรายได้เข้าไปช่วยพี่น้องผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในระหว่างงานได้มีเกษตรกรที่มาต้อนรับกำลังใจ และกล่าวว่า “ท่านจรินทร์สู้ๆ บายใจ วันนี้ที่ท่านจรินทร์มาเยี่ยม ปาล์มราคาโลละ 10 บาท ยางราคาก็ดีซึ่งเราพี่น้องเกษตรกรอยู่บายใจ ตอนนี้โครงการประกันรายได้เราก็ยังได้รับ”



## ศูนย์ฯข้าวเชียงใหม่ผลิตเมล็ดพันธุ์ดี

นายจร โยวัฒน์ ผอ.ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายจากกรมการข้าวให้ดูแลรับผิดชอบในกิจกรรมของโครงการต่างๆ ใน จ.ลำพูน โดยสำรวจและส่งเสริมให้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวร่วมโครงการนาแปลงใหญ่ ใน อ.ป่าซาง อ.บ้านธิ และ อ.เมือง มีกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 4 กลุ่ม พื้นที่รวม 5,627 ไร่ และปี 2565 จะส่งเสริมกลุ่มใหม่ที่ ต.นาทราย อ.ลี้พื้นที่ 653 ไร่ ทั้งนี้ กลุ่มนาแปลงใหญ่ที่ศูนย์ฯ ได้เข้าไปสนับสนุน กลุ่มหนึ่งได้รับรางวัลผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวดีเด่นจากกรมการข้าว ถึง 2 ปี และอีกกลุ่มหนึ่งสามารถร่วมกับภาคเอกชนผลิตข้าว

เพื่อสุขภาพส่งออกสู่ตลาดต่างประเทศ ซึ่งทั้ง 2 กลุ่มนี้ มีการบริหารจัดการแบบครบวงจร ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการนาแปลงใหญ่ที่เราได้เข้าไปส่งเสริม

นายจรกล่าวอีกว่า เน้นย้ำเกษตรกรเสมอว่าการผลิตข้าวเป็นเมล็ดพันธุ์นั้น ไม่เหมือนการผลิตข้าวขาย เมล็ดพันธุ์ที่จะส่งต่อถึงมือชาวนาผู้ปลูกข้าวต้องเป็นเมล็ดพันธุ์ดี มีคุณภาพ โดยการผลิตเมล็ดพันธุ์ให้ดี มีคุณภาพ ต้องควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต่เริ่มปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว เช่น หากเจอข้าวแดง ข้าวพันธุ์ปน ข้าวไม่ออก ในเมล็ดพันธุ์ของเรา ก็ถือว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวนั้น

ไม่มีคุณภาพ ดังนั้น เราจะเข้าไปส่งเสริมแนะนำให้เกษตรกรศึกษาข้อมูล ไม่ว่าจะ เป็นลักษณะประจำพันธุ์ของข้าว ข้าวสาร องค์ความรู้ต่างๆ หรือแม้แต่สภาวะอากาศที่จะก่อให้เกิดโรคข้าว ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นมาก

อย่างไรก็ดี กรมการข้าว ได้สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์บางส่วน เป็นต้นทุนเริ่มต้นในการบริหารจัดการของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าว จะสามารถเก็บเกี่ยวและเก็บรักษาเพื่อจำหน่ายได้อย่างมีมาตรฐาน หรือแม้แต่การผลิตข้าวคุณภาพเพื่อการบริโภค หากเกษตรกรสามารถปฏิบัติได้ตามขั้นตอนดังกล่าวข้างต้น

# เดลินิวส์

Daily News  
Circulation: 500,000  
Ad Rate: 2,100

Section: กีฬา/เกษตร

วันที่: ศุกร์ 22 ตุลาคม 2564

ปีที่: - ฉบับที่: 26307

Col.Inch: 15.06 Ad Value: 31,626

ภาพข่าว: มอบพันธุ์หอม

หน้า: 17(ล่างซ้าย)

PRValue (x3): 94,878

คลิป: สีสี่



☑ **มอบพันธุ์หอม...** น.ส.นันทนา สร้อยเสนา นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน จ.กาฬสินธุ์ พร้อมด้วยนายยุทธนา เข็มข้างเผือก และนายวรารุฒิ ฤกษ์ใหญ่ นักวิชาการส่งเสริมการเกษตร ปฏิบัติการ มอบพันธุ์หอมแบ่งลับแล ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วม “โครงการส่งเสริมงานวิจัยเพื่อพัฒนางานส่งเสริมการเกษตรเป็นการส่งเสริมการผลิตผักปลอดภัยเพื่อการค้าส่งจำหน่ายห้างโลตัส” ณ สำนักงานเกษตรอำเภอนามน เมื่อเร็ว ๆ นี้



# กรมการข้าวมุ่งวิจัยพัฒนาพันธุ์แข่งกับวัชพืชในนา

กรมการข้าว โดยศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ซึ่งมี ดร.รณชัย ช่างศรี เป็น ผอ.ศูนย์ฯ ได้คิดค้น วิจัยและพัฒนาพันธุ์ข้าวแข่งขันกับวัชพืชขึ้น เพื่อเป็นทางเลือกใหม่ให้ชาวนา โดยข้าวแข่งวัชพืช มีลักษณะของต้นและรากที่มีความสามารถสูงในการแข่งขันกับวัชพืช คาดว่าในอนาคตอันใกล้นี้ชาวนาไทยจะมีพันธุ์ที่แข่งขันกับวัชพืชได้ เป็นทางเลือกที่สามารถป้องกันวัชพืชในนาข้าว โดยจะทำให้ลดจำนวนเมล็ดวัชพืช ง่ายกว่าการจัดการวัชพืชแบบผสมผสาน ซึ่งเป็นวิธีจัดการวัชพืชที่ปลอดภัย ลดการใช้สารเคมีป้องกันการกำจัดวัชพืช และช่วยลดต้นทุนการผลิตข้าวของชาวนาได้

ดร.รณชัยกล่าวว่า จุดเด่นของข้าวแข่งกับวัชพืชก็คือภายใต้สภาวะที่มีการกดต้นกับวัชพืชอย่างหนัก ข้าวจะทนต่อสภาวะกดต้นนั้นแล้วก็ยังคงเจริญเติบโตได้ปกติ ให้ผลผลิตในสภาพที่เหมาะสม มอง

ด้วยตาเปล่าจะเห็นแปลงทดลองข้าวปะปนไปด้วยวัชพืชซึ่งเติบโตไปพร้อมๆ กับกอข้าว แต่เห็นได้ชัดว่าข้าวออกรวงได้ดี ขณะที่วัชพืชในแปลงแทบเติบโตไม่ได้ นี่ก็จุดเด่นสำคัญที่พบในแปลงทดลองของศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ ซึ่งเจ้าหน้าที่ใช้เวลากว่า 5 ปี ทดลองจนได้พันธุ์ข้าวดีเด่น “ข้าวแข่งขันวัชพืช” การปรับปรุงสายพันธุ์ข้าวจนประสบความสำเร็จ ได้ข้าวที่มีความสามารถสูงในการเติบโตแข่งกับวัชพืชในแปลงเดียวกัน โดยไม่ต้องใช้สารเคมีกำจัดวัชพืช หรือถอนวัชพืช เนื่องจากว่าต้องการให้พันธุ์ข้าวแข่งขันวัชพืชเป็นเครื่องมือในการจัดการวัชพืชได้

ทั้งนี้ ข้าวแข่งขันวัชพืชคือการนำยีนของข้าวที่มีรากที่ตี 6 ลักษณะ เช่น ความยาวรวมของราก พื้นที่ราก ปริมาตรของราก ความยาวต่อปริมาตรราก เส้นผ่าศูนย์กลางเฉลี่ยของราก และจำนวนปลายราก ซึ่งถือเป็นจุดเด่นที่จะเอาชนะวัชพืชในนาข้าวได้ ขณะที่

วัชพืชส่วนใหญ่ที่พบในนาข้าวมี 5 ชนิด รวมถึงข้าวที่ไม่ต้องการซึ่งก็วัชพืชชนิดหนึ่ง จึงกลายเป็นวัชพืช 6 ชนิด ซึ่งศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ มีเป้าหมายรับรองพันธุ์ข้าวแข่งขันวัชพืชภายในปี 2564 เพราะจะนับปลายปี 2564 หรือต้นปี 2565 คาดว่าจะมีพันธุ์ข้าวพันธุ์รับรองแข่งขันกับวัชพืชเป็นพันธุ์แรกหรือชุดแรกของประเทศ

ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ เคยประสบความสำเร็จในการปรับปรุงพันธุ์ข้าวโภชนาการสูงมาแล้วคือ กข 69 ทับทิมชุมแพ เมื่อปี 2559 และตอนนี้กำลังมุ่งไปสู่การนำพันธุ์ข้าวสายพันธุ์ต่างๆ ที่มีจุดเด่นอยู่แล้วให้มีศักยภาพแข่งขันวัชพืช ซึ่งนอกจากจะทนแล้งยังจะลดการใช้และนำเข้าสารเคมีกำจัดวัชพืชได้อีกด้วย หากชาวนาท่านใดมีความสนใจ สามารถติดต่อสอบถามได้ที่ศูนย์วิจัยข้าวชุมแพ โทรศัพท์หมายเลข 043-311155

## กองทุนฟื้นฟู จัปมือ สภากายความ ช่วยเกษตรกรให้หลุดพ้นสัญญาไม่เป็นธรรม

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) จัปมือ สภากายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ลงนามบันทึกความร่วมมือในการเผยแพร่ความรู้และช่วยเหลือทางด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร หวังช่วยเกษตรกรที่ขาดความรู้ด้านกฎหมาย ถูกเอารัดเอาเปรียบด้านสัญญาที่ไม่เป็นธรรมจากเจ้าหนี้ รวมถึงการติดตามทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ณ ห้องประชุมชั้น 3 สภากายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์

นายสโกร พิมพ์บึง เลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยที่มาของการลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ว่ากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรมีสมาชิกเกษตรกรที่ประสบปัญหาหนี้สินอยู่เป็นจำนวนมาก ที่ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย ทำให้ถูกเอารัดเอาเปรียบตั้งแต่การทวงถามที่ไม่ให้เกียรติจากเจ้าหนี้ รวมถึงการนำสัญญาที่ไม่เป็นธรรมหรือถูกฟ้องร้องเป็นคดีในชั้นศาลและเสียเปรียบทางคดีแพ่งคดี เนื่องจากไม่อาจจัดหาทนายความเพื่อช่วยเหลือต่อสู้คดีในชั้นศาลได้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร และสภากายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มองเห็นปัญหาดังกล่าว จึงมีนโยบายที่จะทำงานร่วมกัน เพื่อร่วมมือให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่เกษตรกรที่เป็นสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรทั่วประเทศ ทั้งในเรื่องของการให้ความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน การให้ความช่วยเหลือด้านคดีความและการยุติข้อขัดแย้งที่อาจเกิดขึ้นด้วยการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทให้กับเกษตรกรสมาชิก โดยสภากายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดทนายความอาสาที่มีอยู่ทั่วประเทศ ทุกจังหวัดให้ความช่วยเหลือทางกฎหมาย ให้คำปรึกษาแนะนำ ตอบปัญหา



ข้อกฎหมายประจำสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรประจำจังหวัด รวมทั้งให้ความช่วยเหลือด้านอรรถคดีแก่เกษตรกร รวมถึงการสนับสนุนวิทยากรในการเผยแพร่ความรู้ทางกฎหมาย โดยการฝึกอบรม การสัมมนาการให้คำปรึกษาปัญหาข้อกฎหมายที่จำเป็นต่อชีวิตประจำวันของเกษตรกรและสำนักงาน และที่สำคัญคือการช่วยเหลือด้านการทำนิติกรรมสัญญาบนพื้นฐานความเสมอภาคและเป็นธรรมต่อเกษตรกรทั่วประเทศ

ด้านว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกษัตริย์กายความ กล่าวว่า สภากายความได้ตระหนักถึงความเดือดร้อนเรื่องหนี้สินของเกษตรกรนั้นหนักหนาสาหัส โดยเฉพาะถูกเอารัดเอาเปรียบด้านสัญญาแล้วเกษตรกรก็ยิ่งหาทางออกไม่ได้ การเข้าไปดูแลให้ความรู้ ให้ได้รับความเป็นธรรมด้านคดีความต่าง ๆ นั้น นับเป็นหนทางให้เกษตรกรมีความหวัง มีโอกาสต่อสู้คดีในชั้นศาลได้ ซึ่งหากเกษตรกรชนะคดีหรือได้รับความเป็นธรรมก็ทำให้หลักทรัพย์ที่ใช้เป็นหลักประกันในคดีความไม่ตกไปเป็นของนายทุนหรือเจ้าหนี้ เกษตรกรยังมีที่ดินทำกินสร้างรายได้และสามารถปลดเปลื้องภาระอันหนักอึ้งได้ สำหรับความร่วมมือในวันนี้ เกิดขึ้นได้จากความร่วมมือของทั้ง 2 หน่วยงานที่มองเห็นปัญหา จึงเป็นโอกาสที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้านกฎหมายตามภารกิจของสภากายความ



# จับตาชงกรม.ขอไทยร่วมCPTPP หักดิบไม่รอทำกรอบเจรจาให้เสร็จ

ผู้จัดการรายวัน 360 - จับตา "ดอน" ชง กรม. เห็นชอบหนังสือแสดงเจตจำนง ให้ไทยเข้าร่วม CPTPP หักดิบไม่รอการจัดทำกรอบเจรจาให้เสร็จก่อน ทั้งที่ กนศ. เพิ่งสั่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำข้อมูลเพิ่มเติม เพื่อทำกรอบเจรจาใหม่ แถบยังไม่ศึกษาเพิ่มเติมข้อดี-เสีย หลังสหราชอาณาจักร จีน ได้หวั่น ประกาศตัวเข้าร่วมวง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะกรรมการนโยบายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ (กนศ.) ที่มีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.การต่างประเทศ เป็นประธาน เมื่อวันที่ 18 ต.ค.2564 ที่ผ่านมา ได้มีการพิจารณาประเด็นที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกความตกลงที่ครอบคลุมและก้าวหน้าสำหรับเอเชียแปซิฟิก (CPTPP) โดยมีมติให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำประเด็นต่างๆ เพิ่มเติม ทั้งข้อกังวล ข้อเสนอแนะ หรือระยะเวลาในการปรับตัว เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศ โดยกำหนดให้ส่งข้อมูลภายใน 30-45 วัน เพื่อให้สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ ในฐานะเลขาธิการ กนศ. รวบรวมให้ กนศ. พิจารณา และนำไปเป็นประเด็นเพิ่มเติมในกรอบการเจรจาของไทย ที่อยู่ระหว่างการจัดทำ จากนั้นเมื่อกรอบเจรจาแล้วเสร็จ จะเสนอให้คณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาต่อไป

ทั้งนี้ ในการประชุมยังได้แต่งตั้งคณะกรรมการด้านการประชาสัมพันธ์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเข้าร่วม CPTPP เพื่อป้องกันการเผยแพร่ข้อมูลเท็จ ข้อมูลบิดเบือน ที่สร้างความเข้าใจผิดต่อสาธารณะ และได้รับทราบรายงานจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่ามีหน่วยงานใดคัดค้านการเข้าร่วม เพราะยังมีประเด็นอ่อนไหวต่างๆ ที่ยังไม่พร้อมรับการเปิดเสรี โดยผู้คัดค้าน มีทั้งหน่วยงานภาครัฐ และภาคประชาสังคม เช่น มูลนิธิ

คุ้มครองผู้บริโภค และเอฟทีเอ วอร์ซ เป็นต้น ขณะเดียวกัน กนศ. ได้ถอนวาระการพิจารณาเรื่องการศึกษาผลดี ผลเสียเพิ่มเติมกรณีที่ไทยจะเข้าร่วมเป็นสมาชิก หลังจากที่สหราชอาณาจักร จีน และได้หวั่น ได้ยื่นหนังสือแสดงเจตจำนงเข้าร่วมเป็นสมาชิกแล้ว ทั้งที่ในทางปฏิบัติหากไทยจะเปิดเจรจา FTA กับประเทศหรือกลุ่มประเทศใด ต้องศึกษาข้อดี ข้อเสียก่อนทุกครั้ง เพื่อจะได้จัดทำกรอบการเจรจาที่เกิดประโยชน์สูงสุด อย่างไรก็ตาม ล่าสุดแม้การรวบรวมข้อกังวล ข้อเสนอแนะ และการทำกรอบการเจรจายังไม่แล้วเสร็จ แต่มีข่าวว่ากระทรวงการต่างประเทศกำลังอยู่ระหว่างการทำหนังสือแสดงเจตจำนงของไทย เพื่อขอเจรจาเข้าร่วมเป็นสมาชิก CPTPP โดยจะเสนอให้นายดอน เป็นผู้ลงนาม และจะเสนอให้ ครม. พิจารณาในเร็วๆ นี้

นอกจากนี้ มีรายงานว่า ในการประชุม ครม. เมื่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรีระบุว่าไทยจำเป็นต้องเข้าร่วม เพราะจะช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกแบบสงวนท่าทีสำหรับประเด็นที่ยังไม่พร้อม เพื่อขอเจรจาเพิ่มเติมในอนาคต

สำหรับประเด็นที่ยังมีข้อกังวล คือ ไทยจำเป็นต้องเข้าร่วมจริงหรือไม่ และประโยชน์ที่จะได้รับ จะคุ้มค่ากับความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ ประชาชน และประเทศหรือไม่ เพราะปัจจุบันไทยมี FTA กับสมาชิก CPTPP แล้ว 9 ประเทศ คือ ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น นิวซีแลนด์ บรูไน ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย เปรู สิงคโปร์ และเวียดนาม จากทั้งหมด 11 ประเทศ ยกเว้นแคนาดา และเม็กซิโก แต่ขณะนี้ อาเซียนเตรียมเจรจา FTA กับแคนาดา จึงเหลือเพียงเม็กซิโก ดังนั้น สินค้าไทยเข้าสู่ตลาดทั้ง 10 ประเทศได้อยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องเข้าเป็นสมาชิก CPTPP เพื่อขยายโอกาสเข้าสู่ตลาดอีก.



## อดีตตร.เพาะพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมขาย

ที่หมู่บ้านชาวมา เลขที่ ๑๑/1 หมู่ที่ 2 ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง ซึ่งเป็นของ ร.ต.ท. วีรวุฒิ พานิช (หมวดตบ) อายุ 60 ปี อดีตรองสารวัตรปฏิบัติการพิเศษ กองบังคับการปราบปราม เปิดเผยว่า ได้มาซื้อที่ดินบริเวณดังกล่าวตั้งแต่ยังรับราชการอยู่ เพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสานแต่เมื่อที่ส่วนใหญ่ได้ปลูกมะพร้าว น้ำหอมพันธุ์ดีกว่า 400 ต้น เก็บขายให้กับผู้รับซื้อผลสดราคาถูกละ 10 บาท แต่เจอปัญหาขุ่นยากหลายอย่าง

พอเกษียณจึงเปลี่ยนแนวคิดใหม่ ด้วยการเพาะพันธุ์มะพร้าวขาย โดยปล่อยให้มีมะพร้าว น้ำหอมซึ่งนับตั้งแต่ออกดอกจนถึงลูกสุกดำค่า ดัน ใช้เวลาประมาณ 10 เดือน ก่อนจะนำมา ปาดหัว รดน้ำให้ชุ่ม ทั้งไว้อีก 3 สัปดาห์ มะพร้าว จะแตกหัวและสามารถขายได้ในราคาหัวละ 80 บาท ทำให้ปีแรกขายได้ประมาณ 30,000 หัว สร้างรายได้กว่า 2,400,000 บาท ซึ่งปีถัดมาเป็น



ปีที่ 2 แล้วที่เพาะพันธุ์มะพร้าว น้ำหอมขาย โดยมียอดสั่งซื้อเข้ามาเป็น จำนวนมาก จนผลิตแทบไม่ทัน และต้องงด รับของล่วงหน้า งดรับเงินมัดจำ เนื่องจากอยาก ให้เกษตรกรที่เดินทางมาศึกษาดูงาน ถูกใจแล้ว ซื้อมากลับไปปลูกได้โดยไม่ต้องรอ

“ปลูกมะพร้าวน้ำหอมไว้ 400 กว่าต้น ผลผลิตต่อปีประมาณ 30,000 ต้นขายต้นละ 80

บาท หมดไม่พอเพราะมี การบอกต่อไม่รับของเพราะ จองแล้วไม่รู้มาเอาหรือไม่ ใคร อยากได้มาก่อนได้ก่อน หมดแล้วหมด เลข ตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ 200 กว่าต้น ข้อดีของการขายต้นพันธุ์คือถ้าขายลูกสดถูกละ 10 บาท มาทีละ 100 ลูกได้แค่ 1,000 บาท ไม่ได้ เงินเป็นก้อน และต้องมาเดินตามบ้าน ไหนจะต้อง ตัดอีก จึงคิดมาเพาะพันธุ์ขาย และสร้างแปลง

เพาะขึ้นมา เพื่อรอมะพร้าวสุกและจัดการตาม กรรมวิธี ร่อนงอกขายได้เลข ซึ่งก่อนหน้านี้นี้ ขายมะพร้าวอ่อนเป็นลูกมา 2 ปี มะพร้าวอายุ 6 ปี แต่ปีนี้เป็นแรกที่มาเพาะต้นเขา ผลตอบรับดี เกินคาด เพราะคนมาซื้อได้เห็นต้นพันธุ์ และได้ ชมรสชาติ รู้เลยว่าแท้ไม่แท้ คนก็เลยให้ความ สนใจเป็นอย่างมาก ส่วนใครสนใจสามารถ ติดต่อได้ทางหมายเลขโทรศัพท์เพียงอย่างเดียว ที่หมายเลข 08-7284-7447”.

# ชาวไทยสินค้าส่งออกดาวรุ่ง แค่7เดือนทำยอดเพิ่มขึ้น119.36%

นายณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) เปิดเผยว่า สนค. ได้ติดตามสถานการณ์สินค้า “ชาวไทย” เพื่อประเมินโอกาสในการขยายตลาด ตามนโยบายที่ได้รับจากนายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรีและรรมว.พาณิชย์ โดยพบว่า ชาวไทย เป็นสินค้าดาวรุ่งที่มีโอกาสในการขยายตัวได้อีกมาก ซึ่งเห็นได้จากยอดการส่งออกในช่วง 7 เดือนแรกของปี 2564 (มกราคม-กรกฎาคม) มีปริมาณสูงถึง 2,192.44 ล้านดอลลาร์ เพิ่มขึ้น 99.88% และมีมูลค่า 508.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 119.36% (สินค้าประเภทชาเขียวและชาดำบรรจุหีบห่อ)

“จากแนวโน้มการส่งออกดังกล่าว แสดงให้เห็นว่า ชาวไทย ยังมีโอกาสในการส่งออกได้เพิ่มขึ้น โดยหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง จะต้องเข้ามาช่วยเหลือในการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้า โดยผลักดันให้มีมาตรฐานรับรอง ทั้งมาตรฐานในประเทศและมาตรฐานต่างประเทศ เช่น การผลิตทางการเกษตรอย่างถูกต้องและเหมาะสม (GAP) มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์ (GMP) สิ่งบ่งชี้ภูมิศาสตร์ (GI) รวมถึงการรับรองสินค้าอินทรีย์ เป็นต้น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ซื้อ และช่วยเพิ่มโอกาสในการขายให้กับชาวไทย”

นอกจากนี้ กระทรวงพาณิชย์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จะต้องเร่งให้ความรู้แก่เกษตรกรทั้งในด้านการเพาะปลูกที่ตลาดต้องการ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การแปรรูปไปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อเพิ่มความหลากหลาย ช่วยผลักดันให้มีการรวมกลุ่มเป็นวิสาหกิจชุมชนหรือเกษตร

แปลงใหญ่ และต้องช่วยขยายช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกร ทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะช่องทางตลาดออนไลน์ที่มีความสำคัญและได้รับความนิยมในปัจจุบัน

ขณะเดียวกัน ควรจะช่วยประชาสัมพันธ์ชาวไทย เพื่อกระตุ้นการบริโภค เพราะพฤติกรรมผู้บริโภคได้ปรับเปลี่ยนจากการบริโภคเครื่องดื่มตามกระแส มาเป็นเลือกบริโภคเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพมากขึ้น ซึ่ง ชาวไทย เป็นหนึ่งในตัวเลือกที่ดีและได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นส่วนการส่งออก ผู้ประกอบการไทยมีโอกาสนำสินค้าส่งออกชาและผลิตภัณฑ์ชาไทย เพราะชาไทยเป็นที่นิยมและยอมรับในหมู่ผู้บริโภคโดยมีตลาดสำคัญ เช่น ได้หวัน จีน และอาเซียน ซึ่งในส่วนของจีนและอาเซียน สามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรี (FTA) ที่ปัจจุบันมีการลดภาษีนำเข้าให้กับชาวไทยแล้ว ทำให้สินค้าไทยมีความได้เปรียบเหนือคู่แข่ง

ปัจจุบัน แหล่งปลูกชาที่สำคัญของไทยอยู่ในพื้นที่ภูเขาสูงในภาคเหนือ ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่แพร่ แม่ฮ่องสอน ลำปาง และน่าน ชาสามารถปลูกได้ตลอดทั้งปี โดยเฉพาะช่วงต้นฤดูฝน และสามารถเก็บเกี่ยวผลผลิตได้ทั้งปี โดยในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม เป็นช่วงที่ผลผลิตออกมากที่สุด ไทยมีพื้นที่ปลูกชาในปี 2563 จำนวน 149,656.95 ไร่ เพิ่มขึ้นจากปี 2562 คิดเป็นเพิ่มขึ้น 2.90% โดยพื้นที่นิยมปลูกมากที่สุด ได้แก่ พันธุ์ชาอัสสัม และพันธุ์ชาจีน คิดเป็น 87% และ 13% ตามลำดับ